

# ‘ความ’ ในกระแสนกมนำเอ็นจีโอ

ปฏิเสธกันไม่ได้ว่าบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอในปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นกระบอกสะท้อนภาวะจากอีกแง่มุมหนึ่งของการพัฒนาออกมาให้ประชาชนและรัฐบาลได้รับรู้ เป็นเรื่องน่าอินคืออย่างยิ่งที่กลุ่มแกนนำเอ็นจีโอจากหลายองค์กรทั้งในเอเชียและยุโรปได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงวิชาการขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา ทักกันคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสองภูมิภาคขึ้นที่โรงแรมเอเชียเมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ซึ่งถือเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรปหรืออาเซมที่จะมีขึ้นต่อจากนั้น และหากผู้นำในการประชุมอาเซมจะเปิดใจให้กว้างและพิจารณาบทสรุปที่ได้จากการประชุมร่วมเอ็นจีโอในครั้งนี้ ในฐานะภาพสะท้อนของปัญหา ก็อาจอำนวยประโยชน์ให้กับการพัฒนาที่ร่วมกันไม่มากนัก

ต่อไปนี้คือทัศนคติของผู้นำเอ็นจีโอบางรายที่กล่าวถึงการประชุมอาเซม ในการประชุมร่วมเอ็นจีโอวันแรก

## ● นายบำรุง กะโยธา

**เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน**  
“จีนคืออย่างมากที่จะมาร่วม เพราะต้องการสะท้อนปัญหาของประเทศไทยและเกษตรกรไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ และทุกครั้งที่มีการประชุมระดับโลก รัฐบาลไม่เคยพูดถึงปัญหาของคนจนแม้แต่พูดเรื่องการค้า ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องสิทธิมนุษยชนก็ไม่พูด คิดว่าการประชุมอาเซมครั้งนี้ก็คงไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา

ทำไมถึงไม่พูดถึง ไม่พูดเรื่องนี้ได้อย่างไร แม้แต่ไปพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ของนักธุรกิจและกลุ่มของตนเอง จนลืมคิดถึงปัญหาของคนยากจน ผมว่าบ้างแล้วก็นำหัวเราะที่ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้ หากเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ปัญหาที่จะแก้ไม่ตกไปตลอดกาล รัฐบาลแม้แต่กลัวว่าเอ็นจีโอและนายบำรุงจะยื่นหนังสือต่อผู้นำอาเซม แต่ไม่เคยคิดที่จะแก้ปัญหาเกษตรกรก่อน ต้องรอให้ประท้วงจึงแก้ปัญหาได้ทุกครั้ง”

## ● นายสุทัศน์ ศิวรักษ์

**เจ้าของรางวัล ไรท์ ไลฟ์ที่สุด ฮอร์ด์**

“ผมไม่อยากคิดเอ็นจีโอ แต่รัฐไม่มีสิทธิเข้ามาเบียดเบียนประชาธิปไตย เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลสั่งปิดรายการที่แสดงความคิดเห็นของประชาชนอย่างเสรี โดยนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีความรับผิดชอบ ถ้านายกฯ มีสติจะและความรับผิดชอบและไม่ได้กระทำจริง ก็ขอแสดงความเคารพไว้ ณ การประชุมนี้ การประชุมอาเซม แม้รัฐบาลสั่งปิดการจราจร เพื่อให้การประชุมดูว่างและไร้ภูมิจึงเรื่องเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปและเอเชีย สหภาพยุโรปกำลังวางแผนระยะยาวต่อเอเชียขึ้น เป็นเพียงการส่งเสริมความสนใจด้านการค้าของสหภาพยุโรป ที่ผ่านมา การพัฒนาของยุโรปเป็นการสร้างอาณานิคมในเอเชีย ประเทศในเอเชียยังไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพจากการครอบงำทางเศรษฐกิจเป็นการสร้างอาณานิคมแบบใหม่

ประเทศอุตสาหกรรมทางเหนือพยายามจะครอบคลุมประเทศในเอเชียทางใต้ เพื่อขายอาวุธ วัตถุดิบเข้ามาท่ามกลางทวิภาคีชนชาติ ขาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการสูญเสียวัฒนธรรมอิสระ และสร้างปัญหาให้กับสภาวะแวดล้อม คนที่เสื่อมเสียไปต้องไปอยู่ใน



สุทัศน์ ศิวรักษ์



บำรุง กะโยธา



การประชุมสุดยอด  
เอเชีย-ยุโรป

ชุมชนแออัดและประชาชนจะเสียดูกับวัตถุดิบ เกิดอาชญากรรม ความยากจน คนทำงานต้องแบกรับปัญหา ขณะที่องค์กรและบริษัทสามารถผลิตและทำกำไร โดยที่คนรับจ้างต้องสูญเสียเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการประชุมอาเซมได้เพิกเฉยต่ออนุสัญญาสิทธิพลเมือง วัฒนธรรมละวันคนนับถือชีวิต แต่คนละวันคนได้สร้างค่านิยม การกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียม ประเทศอุตสาหกรรมทางเหนือมีประชากรเพียง 1 ใน 4 ของประชากรโลก แต่บริโภคสินค้า อาหารถึง 60% ของทั้งหมดของอาหารโลก และบริโภคพลังงานในโลกถึง 70% ซึ่งคนภาคใต้กลับมีชีวิตในความยากจน สตรีและเด็กไม่มีสิทธิ! เสียการตัดสินใจ มีความขัดแย้งทางโครงสร้างสังคม อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจ ประชาชนถูกการบและใช้ระบบเศรษฐกิจโลกในทางการทหารมากขึ้น ในการส่งออกอาวุธ 80% ทั้งที่มีการประท้วงเรื่องอาวุธไปทั่วโลก”

## ● นายสมชาย หอมลออ

**เลขาธิการฟอรัม เอเชีย**

“เวทีเอ็นจีโอเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหัวข้อเดียวที่น่าสนใจก็จริง แต่ความจริงต้องพูดถึงความล้มเหลวของเอเชีย-ยุโรปในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น เด็ก สตรี แรงงาน สันติภาพและความมั่นคง แต่สิทธิมนุษยชนที่อาจพูดถึง อาจเป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้า อย่างในเอเชียเรื่องของพม่า ดิมอร์ค่วัน

ออก ส่วนยุโรปเป็นเรื่องของไอร์แลนด์เหนือและบอสเนีย ทั้งนี้เอ็นจีโอจะไม่มีการชุมนุมใดๆ นอกจากยื่นหนังสือเป็นข้อเสนอ แต่อาจมีกลุ่มต่างๆ ที่แสดงออก แต่ก็อยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นการเรียกสิทธิของงานประชุมได้ โดยไม่ถือเป็นปัญหาหรือสร้างภาพจนเสียหายกับประเทศ ข้อมูลจากเอ็นจีโอคงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งไม่ได้พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่พูดในประเด็นกว้างๆ อีกประการหนึ่ง เอ็นจีโอมีความต้องการให้ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดฉากหรือเบิกโรงในความสำคัญของทวีปนี้

สำหรับการประชุมชั้นมิดครั้งต่อไป ที่ประเทศอังกฤษในอีก 2 ปีข้างหน้าจะมีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก ที่มีชาวคอเคซัสมีผู้นำระดับสูงในประเทศไม่ต้องการให้เอ็นจีโอจัดการประชุมหรือคนนั้นคนนี้ไม่ได้รับวิชาเข้าประเทศ วิชาการทุกคนของการประชุมนี้ ไม่ได้พบปัญหาดังกล่าว สิ่งนี้แสดงถึงความใจกว้างของผู้นำประเทศ ที่ประชาชนทุกคนควรภูมิใจกับประเทศไทย ในเสรีภาพที่มีมากกว่าหลายประเทศ”

## ● วอลเดน เบลโลว์

**นักพัฒนาสังคม โครงการไฟท์ส**

“การประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป นั้นจะหาหรือกันจำกัด ยังมีอีกหลายประเด็นที่กระทบถึงความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรป การประชุมเอ็นจีโอครั้งนี้ต้องการผลักดันให้ระดับนานาชาติได้รับทราบ การประชุมอาเซมเป็นเพียงสัญลักษณ์ จึงต้องการจัดประชุมเอ็นจีโอขึ้นเพื่อให้การประชุมครั้งนี้มีสารพัดอยู่จริงมากกว่าที่จะนำมาหารือกันไว้เป็นเพียงแค่อัญชัญเท่านั้น

ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยซึ่งควรจะเป็นหัวใจของการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่ได้มีการหยิบยกมาหารือกันทั้งที่ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ขี้มดเฉพาะในเอเชียเท่านั้นหากแต่มีอยู่ในยุโรปอีกด้วย ต้องการให้ผู้นำเน้นปัญหาเหล่านี้ในที่ประชุมอาเซม อาทิ ปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวอิสลามที่ถูกละเมิดสิทธิในเยอรมนี และปัญหาแรงงานอพยพชาวเอเชียในยุโรป”